

ความคืบหน้าสถานการณ์ Brexit



ในช่วงที่ผ่านมา รัฐสภาสหราชอาณาจักรได้ผ่านการพิจารณาร่างข้อตกลงการออกจากสหภาพยุโรป (EU Withdrawal Agreement) เพื่อให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามขั้นตอนภายในประเทศอย่างราบรื่น โดยในขณะนี้ร่างข้อตกลงดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดร่างข้อตกลงฯ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) และสภาขุนนาง (House of Lord) พิจารณารายละเอียดก่อนที่จะออกเป็นกฎหมายต่อไป และคาดว่าจะสามารถลงนามในข้อตกลงฯ ร่วมกับสหภาพยุโรปได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร (นาย Boris Johnson) และประธานคณะกรรมการธิการยุโรป (นาง Ursula Gertrud von der Leyen) ได้หารือเพื่อเตรียมการสำหรับการเจรจาขั้นต่อไป โดยประธานคณะกรรมการธิการยุโรปเห็นว่าทั้งสองฝ่ายอาจสามารถสรุปการเจรจาเรื่องที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน และความมั่นคง ได้ก่อน ในขณะที่นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรเห็นว่า ไม่ต้องการให้สหราชอาณาจักรต้องยึดถือกฎระเบียบของสหภาพยุโรป และคาดหวังว่าสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปอาจจัดทำความตกลงในรูปแบบใกล้เคียงกับความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาได้ โดยสหราชอาณาจักรไม่จำเป็นต้องขอยืดระยะเวลาการออกจากสหภาพยุโรปออกไปอีก อย่างไรก็ตาม นางอัวร์ซูลา กล่าววาระเวลาสำหรับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปนั้นกระชั้นชิดเกินไปสำหรับการเจรจาความสัมพันธ์ทางการค้าที่ครอบคลุมรอบด้าน โดยเฉพาะหากไม่มีการเคลื่อนย้ายบุคคลได้อย่างเสรีจะส่งผลกระทบต่อ การเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้าและบริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ หากไม่มีความเท่าเทียมกันในเรื่องกฎระเบียบ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และภาษีก็อาจเป็นความตกลงที่จะส่งผลให้เสมือนเป็นตลาดเดียวอย่างมีคุณภาพได้

นอกจากนี้ นายอันเดรย์ เบลงกอวิช นายกรัฐมนตรีโครเอเชีย ในฐานะประธานคณะมนตรียุโรป เห็นว่า สหภาพยุโรปอาจไม่เปิดตลาดทางการเงินให้แก่สหราชอาณาจักรหากสหราชอาณาจักรยืนยันที่จะไม่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป และให้ความเห็นว่าการเจรจาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหราชอาณาจักรเพื่อให้ยังคงสถานะใกล้เคียงกับความเป็นตลาดเดี่ยวนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างการอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป และการเป็นเสมือนตลาดเดียวกันของสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ สหภาพยุโรปจะพิจารณาข้อเสนอและความเหมาะสมในด้านกฎระเบียบของสหราชอาณาจักรอีกครั้งในช่วงก่อนฤดูร้อนว่ามีความเหมาะสมในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าที่มีฐานอยู่ในสหภาพยุโรปหรือไม่

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

การบริการทางการเงินของสหราชอาณาจักรคิดเป็นรายได้ 205,000 ล้านปอนด์ต่อปีจากการให้บริการแก่ลูกค้าจากสหภาพยุโรป โดยการออกจากสหภาพยุโรปจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของธนาคาร นายหน้าทางการเงิน และบริษัทประกันของสหราชอาณาจักรหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ผู้แทนการค้าของสหภาพยุโรป (นาย Phil Hogan) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าระยะเวลา 11 เดือนสำหรับการเจรจาความตกลงทางการค้าร่วมกับสหราชอาณาจักร เป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไปสำหรับการเจรจาความสัมพันธ์ทางการค้าในอนาคตร่วมกับสหราชอาณาจักร ซึ่งระยะเวลาอันสั้นนี้ไม่เป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ และเห็นว่าสหราชอาณาจักรยังสามารถขอให้มีการขยายระยะเวลาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563

ที่มา : The Guardian / Financial Times

ข้อคิดเห็น สคต.

หลังจากที่มีการผ่านร่างข้อตกลงการออกจากสหภาพยุโรป (Withdrawal Agreement) และการประกาศว่าจะไม่ขยายระยะเวลา transition period ของสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคธุรกิจเห็นความชัดเจนในการดำเนินการของภาครัฐมากยิ่งขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลมากขึ้นในการดำเนินการเรื่อง Brexit หลังจากที่มีความไม่ชัดเจนมาเป็นระยะเวลา 3 ปี

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการกล่าวถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำความสัมพันธ์ทางการค้าในอนาคตระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปมากขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและส่งเสริมการค้าระหว่างกันเหมือนที่ผ่านมา แต่ทางฝ่ายสหภาพยุโรปกลับเริ่มแสดงท่าทีว่าการเจรจาเรื่องความสัมพันธ์ทางการค้าที่แนบแน่นนั้นอาจส่งผลให้สหราชอาณาจักรต้องแลกเปลี่ยนการเปิดตลาดในด้านต่างๆ มากขึ้น รวมถึงมีการแสดงความไม่แน่ใจในระยะเวลาสำหรับการเจรจาที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563

ทั้งนี้ หากสหราชอาณาจักรไม่สามารถสรุปผลการเจรจาทางการค้าร่วมกับสหภาพยุโรปได้ทันสิ้นปีนี้ จะส่งผลให้สหราชอาณาจักรต้องดำเนินการค้ากับสหภาพยุโรปภายใต้กฎระเบียบของ WTO อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับไทยนั้น หากทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงความสัมพันธ์ทางการค้าได้ ไทยและประเทศอื่นๆ อาจได้รับประโยชน์จากการเข้าตลาดอย่างเท่าเทียมกับสหภาพยุโรปในอัตราภาษีที่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรยังคงมีสิทธิขอขยายระยะเวลา transition period ออกไปได้ภายในเดือนมิถุนายน 2563 นี้เพื่อให้สามารถสรุปความสัมพันธ์ทางการค้าได้ตามที่ทั้งสองฝ่ายคาดหวัง

สรุปโดย สคต. ลอนดอน